

Số: /KH-UBND

Mường Khương, ngày tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn huyện năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-BCĐĐA ngày 12/02/2020 của Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021” về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy kết quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án trong những năm qua, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế của từng đơn vị, xã, thị trấn đề nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn biên giới; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP
I	HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ			
1	Thực hiện tốt các hoạt động xây dựng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Bản Lầu, chuẩn bị điều kiện để làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Đề án tỉnh	Tháng 3/2020	Đồn Biên phòng Bản Lầu	Tổ giúp việc, UBND xã Bản Lầu, các cơ quan, đơn vị có liên quan
2	Tham gia các hoạt động giao ban, rút kinh nghiệm, sơ kết thực hiện Đề án theo Kế hoạch của tỉnh	Tháng 6/2020	Tổ giúp việc	Các Đồn Biên phòng, UBND các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan, đơn vị có liên quan

3	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn II và triển khai thực hiện Đề án.	Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh, BCD tỉnh	Tổ giúp việc	Các Đồn Biên phòng, UBND các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
II HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠI ĐỊA PHƯƠNG				
1	Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới bằng các hình thức như: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh của địa phương và cấp phát sách, tờ rơi, tờ gấp	Mỗi tháng một lần	Các Đồn Biên phòng	Tổ giúp việc, UBND các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan, đơn vị có liên quan
2	Nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật ra các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn huyện.	Từ tháng 1 đến tháng 12/2020	Các Đồn Biên phòng	Tổ giúp việc, UBND các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
3	Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các Đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên giới.	Tháng 1-12/2020 trọng tâm là tháng 11/2020	Các Đồn Biên phòng, UBND các xã, thị trấn	Tổ giúp việc, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
4	Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án ở các xã, thị trấn biên giới (nếu có)	Khi có án	Đề nghị Tòa án nhân dân huyện chủ trì, phối hợp	Các Đồn Biên phòng, cơ quan Công an, Viện kiểm sát, UBND các xã, thị trấn biên giới
5	Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã, thị trấn biên giới để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia	Từ tháng 1 đến tháng 12/2020	UBND các xã, thị trấn biên giới	Tổ giúp việc, các Đồn Biên phòng và Phòng Tư pháp
6	Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn biên giới	Thông qua các hoạt động công tác hàng ngày	Phòng Văn hóa và Thông tin	Tổ giúp việc, các Đồn Biên phòng, UBND các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan, đơn vị có liên quan
7	Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ,	Thực hiện thường xuyên thông qua các	Các Đồn Biên phòng	Công an huyện, Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị

	chiến sĩ Biên phòng, Công an, Tư pháp và những người có uy tín tại các xã, thị trấn biên giới	hoạt động, công tác hàng ngày		trấn biên giới và các cơ quan đơn vị có liên quan
8	Tiếp nhận và cấp phát kịp thời, đầy đủ tài liệu và các trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật	Theo kế hoạch cấp phát của BCD Đề án	Các Đồn Biên phòng	Tổ giúp việc, UBND các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan, đơn vị có liên quan
9	Tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2020 tại địa phương	Tháng 12/2020	UBND huyện	Công an huyện, Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn biên giới và các cơ quan đơn vị có liên quan

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO *(Có dự toán riêng)*

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện xây dựng Kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biên giới, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực Tổ giúp việc (*Đồn Biên phòng Mường Khương*) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Đề án tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện có trách nhiệm phối hợp với các Đồn Biên phòng, UBND các xã, thị trấn biên giới tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, BCD tỉnh;
- TT huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND 9 xã, thị trấn biên giới;
- Các thành viên Tổ giúp việc của huyện;
- Lưu: VT, ĐMK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Khánh Toàn